

'ลูนปิดหีบอ้อยทะเล106ล้านตัน' แต่น้ำตาลสวนทางปีนี้ยิลด์ลดต่ำ

ASTVผู้จัดการรายวัน - นับถอยหลังใกล้ปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ไม่เกินกลางเดือน พ.ค.นี้ คาดปริมาณอ้อยต่อไร่ 106 ล้านตันทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่หลังตัวเลขล่าสุดแตะ 105.85 ล้านตันแล้วฤดูผลิตหน้าคาดว่าจะทะลุ 110 ล้านตัน โรงงานครวญอ้อยดีแต่ยิลด์ต่ำปีนี้น้ำตาลลดต่ำกว่า 2 กก.ต่อตันอ้อย นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่ อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี2557/2558 ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 105.85 ล้านตัน อย่างไรก็ตามยังคงมีโรงงานที่ยังคงเปิดหีบอยู่ประมาณ 5-6 แห่งในภาคอีสาน คาดว่าจะปิดหีบได้ไม่เกินกลางเดือน พ.ค.นี้ ดังนั้น ภาพรวมปริมาณอ้อยหลังปิดหีบคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 106-106.5 ล้านตัน ซึ่งจะปริมาณอ้อยเข้าหีบทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากที่ฤดูกาลผลิตปีที่ผ่านมามีค่าไว้ที่ระดับ 103.66 ล้านตัน

"ปริมาณอ้อยถือว่าสูงแต่น้ำตาลที่ได้ไม่ได้ดีนักทำให้ภาพรวมปริมาณน้ำตาลทรายก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนฤดูกาลผลิตปี 58/59 คาดการณ์ว่าปริมาณอ้อยมีโอกาสสร้างสถิติใหม่ที่จะทะลุระดับ 110 ล้านตันเนื่องจากขณะนี้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมให้นำข้าวมาปลูกอ้อย ประกอบกับฝนมาตั้งแต่ต้นฤดูเพาะปลูกหากไม่แล้งไปกว่านี้ปริมาณอ้อยจะสูงมาก"นายธีระชัยกล่าว

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า

แม้ว่าปริมาณอ้อยจะสูงในปีนี้แต่หากดูถึงประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลแล้ว กลับพบว่าผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์)เฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 106.49 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่ยิลด์อยู่ที่ 109.02 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

เนื่องจากอ้อยที่ส่งเข้าหีบของปีนี้ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้คุณภาพอ้อยไม่ดีนัก ค่าความหวานเฉลี่ยที่ 12.23 ซี.ซี.เอส. ต่ำกว่าปีที่แล้วที่มีความหวานอ้อยอยู่ที่ 12.56 ซี.ซี.เอส. และถึงแม้ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในปีนี้จะสูงขึ้นกว่า แต่ปริมาณผลผลิตน้ำตาลจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่ผลิตได้ 11.33 ล้านตัน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อยกระดับคุณภาพอ้อย และประสิทธิภาพของโรงงาน ซึ่งถือเป็นวาระที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดัน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายจึงมีการจัด Workshop เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในการผลิตของโรงงาน โดยเชิญ Dr.Rod Steindl ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Sugar Consulting International ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิต ได้ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงมาก หรือเฉลี่ยประมาณ 130 ล้านตันมาให้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายโรงงานในการปรับปรุงคุณภาพอ้อยก่อนเข้าหีบ และเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงานซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวม ■